



ข้อมูลแถลงข่าวนโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “กรมปศุสัตว์เร่งปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์”

ตามนโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปกป้องสุขภาพของพี่น้องประชาชน จึงได้กำหนดยุทธการ “สินค้าเกษตรปลอดภัย” ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการเร่งรัดปราบปรามการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 มีผลการดำเนินการในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

- กรมปศุสัตว์จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการ 127” สนธิกำลังสารวัตรกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ เข้าสู่ตรวจสอบปัสสาวะสุกรก่อนเข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1, 2 และ 7 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ซึ่งมีการเลี้ยงสุกรเป็นจำนวนมาก
- ผลการสุ่มตรวจในโรงฆ่าสัตว์ 283 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะสุกร 4,049 ตัวอย่าง คิดเป็น 5% จากจำนวนสุกรที่เข้าฆ่าทั้งหมด 85,773 ตัว และทำการสอบสวนขยายผลพบฟาร์มสุกรที่มีผลปัสสาวะเป็นบวกต่อสารเร่งเนื้อแดง ทั้งหมด 59 ฟาร์ม ซึ่งอยู่ระหว่างการแจ้งความดำเนินคดีกับฟาร์มที่ลักลอบใช้สารต้องห้ามดังกล่าว
- สารเร่งเนื้อแดง (สารซัลบูทามอล เคลนบูเทอรอล แร็คโตปามีน) ที่นำมาลักลอบใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น สุกรและโคขุน เพื่อหวังผลให้สัตว์ที่ได้รับยามักกล้ามเนื้อมากขึ้น ไขมันน้อยลง และเนื้อมีสีแดง หากผู้บริโภคได้รับสารเร่งเนื้อแดงในระยะยาว และมีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างอยู่ในร่างกาย ผู้บริโภคอาจมีผลข้างเคียงทำให้มีอาการมือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กระวนกระวาย วิงเวียน ซึ่งเป็นอันตรายมากกับผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ และโรคลมชัก
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเตือนเจ้าของฟาร์มรวมถึงผู้ประกอบการที่ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น สุกรและโค หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบสารต้องห้ามจากปัสสาวะ สัตว์เหล่านั้นจะถูกสั่งระงับการเข้าฆ่าและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการตามยุทธการ “สินค้าเกษตรปลอดภัย” อย่างต่อเนื่อง
- ขอเรียนแนะนำให้พี่น้องประชาชนและผู้บริโภคว่าควรเลือกซื้อสินค้าเนื้อสัตว์จากร้านจำหน่ายที่มีการติดตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบและให้การรับรองว่าปลอดภัยต่อสารตกค้างดังกล่าว

ข้อมูล: สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
โทร. 081-810-1426 และ 089-668-5455